
Minnisblað
Til:  Bæjarráðs
Frá:  Gísla Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra
Dags:  4.6.2015

Efni: Málefni eldri borgara

Grétar Þórðarson, formaður Félags eldri borgara á Ísafirði (FEBÍ) kom til fundar með undirrituðum 
þann 4. júní sl. og lagði fram umræðupunkta og spurningar fyrir hönd félagsins í umboði fjölmenns 
aðalfundar sem haldinn var þann 25. apríl.

 Aðalfundur FEBÍ hvetur bæjaryfirvöld til að láta fara fram könnun á húsnæðisþörf eldri 
borgara á Ísafirði.

 Hver eru áform og stefna Ísafjarðarbæjar í málefnum eldri borgara og þá ekki síst í 
húsnæðismálum?

 Verður sett á fót öldrunarráð og þá hvenær?
 Hver er staðan varðandi gerð leigusamninga fyrir Naust, samkomusal eldri borgara.

Grétar biður fyrir hönd félagsins um formleg svör við þessum fyrirspurnum.

Virðingarfyllst,
Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri-


